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Fundur íbúaráðs Laugardals 24. apríl 2023: Fyrirspurn um leikskólamál í hverfinu: 

Íbúaráð Laugardals óskar eftir því við skóla- og frístundasvið að teknar verði saman tölur, 
eftir bestu getu og í samræmi við persónuverndarlög, um fjölda barna í leikskólum hverfa, 
og biðlistum, eftir búsetu þeirra. Óskað er eftir að sviðið sendi á fund ráðsins fulltrúa til 
að kynna niðurstöður og fá forsendur fyrir úthlutunum barna á leikskóla. 

 


